

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน ก่อนอื่นทำให้ตัวเองทำความเพียรพยายามที่จะหารายได้ที่แท้จริงแล้วคลำใจให้เพื่อน และญาติมิตรของลูกทำเช่นเดียวกัน การทำบุญเริ่มต้นที่บ้าน
- คำถาม:** วิธีที่จะได้มาซึ่งความสุขและความสะดวกสบายคืออะไร?
- คำตอบ:** ความบริสุทธิ์ ที่ใดมีความบริสุทธิ์ก็จะมีความสุขและความสะดวกสบาย พ่อก่อตั้งโลกที่บริสุทธิ์, ยุคทอง ไม่มีกิเลสที่นั่น ผู้กราบไหว้บูชาเทพไม่สามารถมีคำถามว่าโลกจะสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างไรโดยไม่มีกิเลส เวลานั้นลูกต้องไปสู่โลกแห่งความสะดวกสบาย ดังนั้นลูกต้องลืมโลกที่ไม่บริสุทธิ์นี้ ลูกต้องจดจำดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข

โอม ซานติ พ่อได้อธิบายความหมายของ “โอม ซานติ” ให้แก่ลูกๆ แล้ว ซึ่งพบบาสสามารถพูดว่า “โอม ซานติ” และลูกซาลี แกรมก็พูดเช่นกันว่า “โอม ซานติ” ดวงวิญญาณพูดว่า “โอม ซานติ” ซึ่งหมายความว่าเขาคือลูกของพ่อที่เจียบสงบ ไม่จำเป็นต้องลองวิธีต่างๆ เพื่อค้นหาความเจียบสงบด้วยการเข้าไปในป่า ฯลฯ ถึงอย่างไรดวงวิญญาณเจียบสงบอยู่แล้ว และดังนั้นการลองวิธีต่างๆ มีประโยชน์อะไร? พ่อหนึ่งทีนี้และอธิบายสิ่งนี้: เป็นพ่อหนึ่งทีนี้ที่ลูกขอให้ท่านมาและพาลูกไปสู่โลกแห่งความสุขและความสะดวกสบาย มนุษย์ทุกคนปรารถนาความสะดวกสบายและความสุข แต่ลูกต้องมีความบริสุทธิ์ก่อนที่ลูกจะสามารถมีความสุขและความสะดวกสบายได้ ผู้ที่บริสุทธิ์เรียกว่าบริสุทธิ์และผู้ที่ไม่บริสุทธิ์เรียกว่าไม่บริสุทธิ์ ผู้คนของโลกที่ไม่บริสุทธิ์ร้องเรียกหา: ไปรุดมาและพาเราไปสู่โลกที่บริสุทธิ์! ท่านคือผู้เดียวที่ปลดปล่อยลูกจากโลกที่ไม่บริสุทธิ์นี้และพาลูกไปสู่โลกที่บริสุทธิ์ มีความบริสุทธิ์ในยุคทองและความไม่บริสุทธิ์ในยุคเหล็ก นั่นคือโลกที่ปราศจากกิเลส แต่ที่นี่คือโลกที่มีกิเลส ลูกๆ รู้ว่าประชากรโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ยุคทองคือโลกที่ปราศจากกิเลสและดังนั้นที่นั่นต้องมีมนุษย์น้อยกว่าอย่างแน่นอน ผู้คนจำนวนน้อยเหล่านั้นเป็นใคร? ต้องมีอาณาจักรของเหล่าเทพในยุคทองอย่างแน่นอน นั่นเรียกว่าโลกแห่งความสะดวกสบายหรือดินแดนแห่งความสุข นี่คือนิรันดรของความสุข เพียงพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนดินแดนแห่งความสุขนี้ให้เป็นดินแดนแห่งความสุขนั้น แน่แน่นอนว่าพ่อจะเป็นผู้ให้มรดกแห่งความสุขแก่ลูก พ่อหนึ่งทีนี้พูดว่า เวลานั้นลืมดินแดนแห่งความสุขและจดจำดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข สิ่งนี้เรียกว่า: มานมานะบาฟ พ่อมาและให้นิมิตของดินแดนแห่งความสุขแก่ลูกๆ ท่านคลำใจในการทำลายล้างดินแดนแห่งความสุขนี้และพาลูกไปสู่ดินแดนแห่งความสงบ ลูกต้องเข้าใจความจริงนี้ ลูกต้องใช้ 84 ชาตเกิด ผู้ที่มาก่อนในดินแดนแห่งความสุขคือผู้ที่ใช้ 84 ชาตเกิด โดยการจดจำเพียงเท่านั้น ลูกๆ ก็สามารถกลายเป็นนายของดินแดนแห่งความสุข พ่อพูดว่า ลูกๆ จงจดจำดินแดนแห่งความสงบแล้วก็จดจำมรดกของลูก นั่นคือจดจำดินแดนแห่งความสุข ก่อนอื่น ลูกไปสู่ดินแดนแห่งความสงบและดังนั้นลูกควรพิจารณาว่าตนเองเป็นนายของดินแดนแห่งความสงบ บรรทมมันดั้นนั้น ลูกจะเฝ้าแต่ลืมโลกนี้หากในขณะที่เดินเหินและเคลื่อนไหวไปมาลูกคิดว่าตนเองเป็นผู้อาศัยของสถานที่นั้น ยุคทองเป็นดินแดนแห่งความสุขแต่ไม่ใช่ทุกคนสามารถไปสู่ยุคทองได้ เพียงผู้ที่กราบไหว้บูชาเทพเท่านั้นจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ การศึกษาหนึ่งที่พ่อที่แท้จริงสอนคือรายได้ที่แท้จริงของลูก ที่เหลือทั้งหมดเป็นรายได้ที่ไม่จริง รายได้ที่แท้จริงคือรายได้ของเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลาย ในขณะที่ความมั่งคั่งและทรัพย์สินสมบัติที่สูญสลายคือรายได้ที่ไม่จริง ตั้งแต่ยุคทองแดงเป็นต้นมาลูกหารายได้ที่ไม่จริง รางวัลของรายได้ที่แท้จริงและไม่สูญสลายนี้เริ่มขึ้นในตอนต้นของยุคทองและจบลงในตอนสิ้นสุดของยุคเงิน นั่นคือลูกมีประสบการณ์ของรางวัลเป็นเวลาครึ่งวงจร และจากนั้นรายได้ที่ไม่จริงก็เริ่มขึ้นที่ลูกจะประสบกับความสุขชั่วคราว มีเพียงมหาสมุทรแห่งความรู้เท่านั้นที่ให้เพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลายเหล่านี้แก่ลูก พ่อที่แท้จริงทำให้ลูกสามารถหารายได้ที่แท้จริง บารัตเป็นดินแดนแห่งสัจจะและเวลานี้กลายเป็นดินแดนแห่งความหลอกลวง ไม่มีดินแดนอื่นใดสามารถเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งสัจจะและดินแดนแห่งความหลอกลวง พระเจ้าซึ่งเป็นจักรพรรดิผู้เป็นสัจจะคือผู้สร้างดินแดนแห่งสัจจะ พระเจ้า พ่อ คือพ่อที่แท้จริง ผู้อื่นๆ ทั้งหมดเป็นพ่อที่ไม่แท้จริง ในยุคทองลูกมีพ่อที่แท้จริงเพราะไม่ได้มีความหลอกลวงหรือบาปใดๆ ที่นั่น นี่คือนิรันดรของดวงวิญญาณบาปในขณะที่นั่นคือโลกของดวงวิญญาณบุญ ดังนั้นในเวลานี้ลูกต้องทำความเพียรพยายามอย่างมากเพื่อหารายได้ที่แท้จริงนี้ ผู้ที่หารายได้ในวงจรก่อนหน้านี้ก็จะทำเช่นนั้นอีกครั้งหนึ่ง ก่อนอื่นลูกต้องหารายได้ที่แท้จริงนี้ด้วยตนเองและแล้วคลำใจครอบครัวของลูกและครอบครัวฝ่ายสามีของลูกให้หารายได้ที่แท้จริงนี้ การทำบุญเริ่มต้นที่บ้าน ผู้ที่เชื่อในแนวคิดของการอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันไม่สามารถทำความเลื่อมใสศรัทธาได้ หากทุกคนเป็นรูปของพระเจ้าแล้วพวกเขาจะกราบไหว้บูชาใคร? ดังนั้นจะต้องมีความเพียร

พยายามที่จะดึงพวกเขาออกมาจากทรายนั่น ชั้นยาสีจะทำบุญที่บ้านได้อย่างไร? ประการแรกพวกเขาไม่สามารถบอกอะไรกับลูกเกี่ยวกับครัวเรือนของพวกเขาได้ ถามพวกเขาว่า: ทำไมท่านไม่สามารถบอกเรา? อย่างน้อยเราก็ควรรู้ จะมีความเสียหายอะไรหากพวกเขาบอกลูกว่า “ฉันเป็นของครอบครัวนี้และแล้วฉันได้เลือกการสละทิ้ง” เมื่อใครบางคนถามลูกลูกก็สามารถบอกเขาได้ทันที ชั้นยาสีมีสาวกอยู่มากมาย หากชั้นยาสีจะบอกสาวกเหล่านั้นว่ามีพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น สาวกของเขาก็จะถามว่า ใครได้ให้ความรู้แก่ท่าน? หากเขาพูดว่าเป็นบีเค ศัตรูของเขาก็จะจบสิ้นลง เหตุใดใครจะต้องการสูญเสียเกียรติของเขาไปในลักษณะนั้น? ไม่มีใครจะให้แม่กระทั่งอาหารแก่พวกเขา เหตุนี้เองจึงเป็นเรื่องยากมากสำหรับชั้นยาสี ประการแรกลูกต้องให้ความรู้แก่เพื่อนและญาติมิตรของลูกและสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาหารายได้ที่แท้จริงที่จะทำให้พวกเขาสามารถได้มาซึ่งความสุขสำหรับ 21 ชาติเกิด นี่เป็นสิ่งที่ง่ายมาก อย่างไรก็ตาม มีการกำหนดไว้แล้วในละครที่จะต้องมิดัมมิตร์และวัตมากมาย ฯลฯ ผู้อาศัยของโลกที่ไม่บริสุทธิ์พูดว่า: “ไปรตมาและพาเราไปสู่โลกที่บริสุทธิ์” ขณะนี้เป็นเวลา 5000 ปี ตั้งแต่ยุคทองเริ่มต้นมา พวกเขาพูดว่าระยะเวลาของยุคเหล็กนั้นเป็นหลายแสนปี ดังนั้นผู้คนจะสามารถเข้าใจได้อย่างไรว่าดินแดนแห่งความสุขนั้นได้คงอยู่ที่ไหนหรือเมื่อไหร่? พวกเขาพูดว่าการทำลายล้างอย่างสิ้นซากเกิดขึ้นแล้วยุคทองก็มาหลังจากนั้น เริ่มแรกศรัทธาของพวกเขามาบนไบโพลิ ลอยอยู่บนมหาสมุทรกำลังดูนิ้วหัวแม่มือของเขา พวกเขาได้เปลี่ยนทุกสิ่งไปทั้งหมด พ่อพูดว่า เวลานี้พ่อบอกสาระของพระเวทและคัมภีร์ทั้งหมดแก่ลูกผ่านบราห์มา เหตุนี้เองพวกเขาจึงได้แสดงให้เห็นว่าบราห์มาปรากฏออกมาจากสะดือของวิษณุและเหตุใดจึงได้แสดงคัมภีร์ในมือของท่านด้วยเช่นกัน เวลานี้บราห์มาจะคงอยู่ที่นั่นอย่างแน่นอน คัมภีร์จะไม่คงอยู่ในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน; บราห์มาต้องอยู่ที่นั่น วิษณุรูปที่เป็นคู่ของลักษมีและนารายณ์ก็คงอยู่ที่นั่นเช่นกัน บราห์มากลายเป็นวิษณุและวิษณุกลายเป็นบราห์มา เวลานี้ไม่ว่าบราห์มาจะออกมาจากวิษณุหรือวิษณุจะออกมาจากบราห์มาก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจ อย่างไรก็ตามเพียงผู้ที่ศึกษาอย่างดีเท่านั้นที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ พ่อพูดว่าลูกต้องเข้าใจเรื่องเหล่านี้ต่อไปเรื่อยๆจนถึงขณะที่ลูกจากร่างของลูก ลูกนั้นไม่รู้คิดและล้มละลาย 100% โดยสิ้นเชิง ลูกเคยเป็นเทพที่รู้คิดและเวลานี้ลูกจะกลายเป็นเทพเหล่านั้นอีกครั้ง มนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนใครให้กลายเป็นเทพได้ ลูกเป็นเทพเหล่านั้นและจากนั้นลูกก็สูญเสียองศาทั้งหมดของลูกไปอย่างสมบูรณ์ในขณะที่ใช้ 84 ชาติเกิด ลูกอยู่ในความสบายอย่างมากในดินแดนแห่งความสุขในขณะที่เวลานี้ลูกไร้ความสงบ ลูกสามารถอธิบายบัญญัติของ 84 ชาติเกิด เป็นเรื่องง่ายที่จะคิดคำนวณว่าผู้คนของศาสนาอิสลาม พุทธ คริสเตียน ซิกข์ และลัทธิอื่นๆอื่น ๆ ทั้งหมดนั้นใช้กี่ชาติเกิด มีเพียงชาวภารตเท่านั้นที่กลายเป็นนายแห่งสวรรค์ เวลานี้ต้นอ่อนกำลังถูกเพาะปลูก เมื่อลูกเข้าใจคำอธิบายของความรู้นี้ด้วย ตนเองลูกก็ต้องให้ความรู้แก่แม่ พ่อพี่น้องหญิงชายของลูก ในขณะที่อยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูก ลูกต้องมีชีวิตเหมือนดอกบัว และแล้ว“การทำบุญเริ่มต้นที่บ้าน” ลูกต้องถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับผู้ที่อยู่ในบ้านของพ่อแม่ของลูกและในบ้านของฝ่ายสามีของลูกด้วยเช่นกัน แม้แต่ในธุรกิจ พวกเขาพยายามที่จะทำให้พี่น้องของเขาเองเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจก่อน ที่นี้ก็เป็นเช่นเดียวกัน มีคำยกย่องว่า กุมารีคือผู้ที่ยกระดับบ้านพ่อแม่ของเธอและบ้านของฝ่ายสามีของเธอเช่นกัน ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ไม่สามารถยกกระดับใครได้ ดังนั้นกุมารีใดที่ทำสิ่งนี้? เป็นลูกบราห์มากุมารี ลูกสาวของบราห์มา มีวัดที่สร้างขึ้นที่นี่ให้แก่กัธหากุมารีและกุมารีที่ไม่ได้แต่งงาน (กึ่งกุมารีและกุมารีที่บริสุทธิ์) นั่นเป็นอนุสรณ์ของลูก เรามาเพื่อที่จะทำให้ภารตเป็นสวรรค์อีกครั้งหนึ่ง วัดดิลวาลาถูกต้องแม่นยำอย่างแท้จริง มีการแสดงภาพสวรรค์อยู่บนเพดาน แต่ในความเป็นจริงแล้วสวรรค์คงอยู่ข้างล่างที่นี้ ทาปาเซียของราชาโยคะก็เกิดขึ้นที่นั่นเช่นกัน ผู้ที่สร้างวัดดิลวาลาควรจะรู้เกี่ยวกับว่าวัดนั้นเป็นวัดของใคร พวกเขาแสดงให้เห็นว่าจกัตปีตา จกัตอัมบา อติเทพและอติเทวีหนึ่งอยู่ข้างใน อัจชะ อติเทพเป็นลูกของใคร? ลูกของชีพบบา กึ่งกุมารีและกุมารีที่ไม่ได้แต่งงานทั้งหมดกำลังนั่งอยู่ที่นี้กำลังฝึกฝนราชาโยคะ พ่อพูดว่ามานมานะบาฟ และแล้วลูกก็จะกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ จดจำการหลุดพ้นและดินแดนแห่งการหลุดพ้น นี่คือการสละทิ้งของลูก การสละทิ้งของชาวเจนนั้นยากมาก ระบบของการดึงผมของพวกเขาออกมานั้นรุนแรงมาก ในขณะที่ที่นี้เป็นราชาโยคะที่ง่ายตาย นี่คือหนทางครอบครัวเช่นกัน สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้แล้วในละคร ผู้รู้ของชาวเจนนก่อตั้งศาสนาใหม่ของเขาเอง แต่ลูกไม่สามารถเรียกศาสนานั้นว่าศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป เวลานี้สิ่งนั้นได้หายไปแล้ว ใครบางคนเริ่มต้นศาสนาเจนนและจากนั้นศาสนานั้นก็ดำเนินต่อไป สิ่งนั้นก็อยู่ในละครเช่นกัน เราเรียกอติเทพว่าพ่อและจกัตอัมบาเป็นแม่ ทุกคนรู้ว่าบราห์มาเป็นอติเทพ พวกเขาเรียกว่าอัมมและบีบี และอัมมและอีฟเช่นกัน ชาวคริสเตียนไม่รู้ว่อัมมและอีฟกำลังนั่งอยู่ในทาปาเซียในขณะนี้ ทั้งสองคือหัวหน้าของต้นไม้ฝ่าพันคัมมนุษย์ พ่อหนึ่งนี้และอธิบายความลับเหล่านี้ทั้งหมด มีวัดของชีวาและลักษมีและนารายณ์อยู่มากมายและดังนั้นลูกควรจะรู้ชีวประวัติของพวกเขา พ่อ มหาสมุทรแห่งความรู้หนึ่งนี้และอธิบายสิ่งเหล่านี้เช่นกัน เป็นพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดผู้ที่เรียกว่า ความรู้เต็มสมบูรณ์ มหาสมุทรแห่งความรู้ และมหาสมุทรแห่งความปิติ ไม่มีผู้รู้หรือผู้เคร่งศาสนาใด ฯลฯ จะรู้ถึงคำสรรเสริญของพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด พวกเขาเพียงแค่พูดว่าพระเจ้าอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันและดังนั้นพวกเขาร้องเพลงสรรเสริญใคร? เพราะพวกเขาไม่รู้จักพระเจ้าพวกเขาจึงพูด

ถึงตนเองว่า “ซีโวม” (นั่นคือข้า) มิฉะนั้นคำสรรเสริญของดวงวิญญาณสูงสุดนั้นยิ่งใหญ่มาก ท่านคือเมล็ดของต้นไม้ โลกมนุษย์ ชาวมุสลิมก็พูดเช่นกันว่า คุณดา(พระเจ้า)ได้สร้างเราและดังนั้นเราจึงเป็นสิ่งสร้างของท่าน สิ่งสร้างไม่สามารถให้ มรดกนี้แก่สิ่งสร้างได้ ไม่มีใครเข้าใจว่าสิ่งสร้างได้รับมรดกนี้จากผู้สร้าง เมล็ดนั้นคือสัจจะและเป็นผู้มีชีวิต ท่านมีความรู้ ของตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบของโลก ความรู้ของตอนเริ่ม ตอนกลาง และตอนจบไม่สามารถอยู่ในมนุษย์ได้ ความ รู้นั้นสามารถอยู่ในเพียงเมล็ดเท่านั้น เมล็ดนั้นมีชีวิตและดังนั้นแน่นอนว่าท่านต้องมีทั้งหมดของความรู้นี้ เพียงท่าน เท่านั้นมาและให้ความรู้ของตอนเริ่มต้น ตอนกลาง และตอนจบของทั้งวงจรโลกแก่ลูก ตั้งบอร์ดที่มีข้อความว่า: ด้วย การรู้วงจรนี้ท่านก็สามารถกลายเป็นผู้ปกครองโลกในยุคทอง นั่นคือท่านสามารถกลายเป็นราชาแห่งสวรรค์ นี่คือเรื่อง ที่ง่ายดายเช่นนั้น พ่อพูดว่า จดจำพ่อตราบนานเท่าที่ลูกมีชีวิตอยู่ พ่อเองให้มันตราที่ฝึกฝนจิตใจให้อยู่ในระเบียบวินัยแก่ลูก เวลาที่ลูกต้องจดจำพ่อ เป็นด้วยการจดจำระลึกถึงที่บาปของลูกจะได้รับการปลดปล่อย หากลูกเฝ้าแต่ดวงกงจักรแห่งการ ตระหนักรู้ในตนเอง ลูกจะสามารถตัดหัวของมายาได้ พ่อจะทำให้ลูกดวงวิญญาณบริสุทธิ์และพาลูกกลับบ้าน จากนั้นลูกก็ จะใช้ร่างกายที่สโตประธาน ไม่มีกิเลสใดเลยที่นั่น ผู้คนถามว่า “โลกจะดำเนินต่อไปได้อย่างไรโดยที่ไม่มีกิเลส?” บอก พวกเขาว่า: “บางทีคุณอาจไม่ได้เป็นผู้กราบไหว้บูชาเทพ ถึงแม้ว่าคุณจะร้องเพลงสรรเสริญลัทธิและนารายณ์และพูดว่า พวกเขาปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์ แม่ของชาวโลกและพ่อของชาวโลกนั้นปราศจากกิเลส พวกเขากลับมาบริสุทธิ์จาก ไม่บริสุทธิ์ โดยการทำให้เขาเสียของราชาโยคะและกลายเป็นนายแห่งสวรรค์” ลูกทำทาปาเซียเพื่อจะกลายเป็นดวง วิญญาณบุญที่บริสุทธิ์ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัณฑิตา พ่อทางจิตพูดนมัสตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. เพื่อที่จะขจัดโลกเก่านี้ออกไปจากสติปัญญาของลูก พิจารณาว่าตนเองเป็นผู้อาศัยในดินแดนแห่งความสงบ ในขณะที่ ลูกเดินเห็นและเคลื่อนไหวไปมา หารายได้ที่แท้จริงด้วยการจดจำดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุขและ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำเช่นเดียวกัน
2. ทำให้ตนเองเป็นดวงวิญญาณบุญด้วยการทำทาปาเซียของราชาโยคะ เฝ้าแต่ดวงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้หัวของมายาถูกตัดออกได้

พร: พร: ขอให้ลูกมั่งคั่งและมีความพอใจอย่างสม่ำเสมอด้วยความรู้สึกของความเต็มเปี่ยม ความมั่งคั่งของอำนาจในการปกครองของตนเองคือความรู้นี้ และ คุณธรรม และพลัง ผู้ที่มีสิทธิ์ในอำนาจ ในการปกครองตนเองด้วยความมั่งคั่งเหล่านี้ทุกประเภทจะมีความพอใจเสมอ พวกเขาไม่มีชื่อหรือร่องรอย ของการขาดการบรรลุผลใดๆ การไม่รู้ต่อความปรารถนาที่มีขีดจำกัดใดๆเรียกว่า มั่งคั่ง พวกเขาจะเป็นผู้ ประทานเสมอ ไม่ใช่ขอทาน พวกเขามีสิทธิ์ในอำนาจในการปกครองตนเองที่มีความสุขและความสงบอย่าง สม่ำเสมอไม่ขาดตอน ไม่มีสถานการณ์ที่เลวร้ายประเภทใดสามารถทำลายความสงบที่ไม่ขาดตอนของพวกเขา ได้

คติพจน์: ผู้ที่เห็นรูปกาลเวลาทั้งสามและสามโลกด้วยดวงตาแห่งความรู้คือ “ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้” (master knowledge-full)

*** โอม ชานติ ***